



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพทุมธานี

เรื่อง ขอนำนิติกรรมแทนคนไร้ความสามารถ

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๙๖/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวสุวรรณี ตระกูลสุนทร ผู้ร้อง อายุ ๖๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดพทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นน้องสาวร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนางสาวลัดดา ตระกูลสุนทร มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๙ คน ได้แก่ นางสาวสมจิตต์ ตระกูลสุนทร นางสาวสมใจ นิตตะโย นายสมพงษ์ ตระกูลสุนทร นายประดิษฐ์ ตระกูลสุนทร นางสาวลัดดา ตระกูลสุนทร นางสาวสุชานิช ทยาพัชร นางสาวสุมิตรา ตระกูลสุนทร นางสาวสุวรรณี ตระกูลสุนทร และนายสุรพล ตระกูลสุนทร เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางสาวลัดดามีอาการวิงเวียนศีรษะ บ้านหมุน ต่อมาขาดสติ ผู้ร้องนำส่งโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แพทย์ได้ทำการตรวจรักษาและวินิจฉัยว่า เส้นเลือดในสมองแตก แพทย์ทำการผ่าตัดเพื่อเอาก้อนเลือดออกและใส่สายระบายน้ำในโพรงสมอง ขณะนี้ นางสาวลัดดาไม่สามารถสื่อสารได้ พูดไม่ได้ ไม่เข้าใจภาษา ไม่สามารถขยับแขนขาเองได้ ไม่สามารถเดิน หรือลุกนั่งเองได้ นางสาวลัดดามีภูมิลำเนาอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันกับผู้ร้อง ปัจจุบันนางสาวลัดดาอยู่ในความดูแลของผู้ร้องมาโดยตลอดนับจากป่วย ผู้ร้องมีหน้าที่พาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตามวันและเวลาที่แพทย์นัด ผู้ร้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายค่าพาหนะขนย้ายผู้ป่วยด้วยรถพยาบาล ออกค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าอ็อกซิเจน ค่าอาหารเหลวแทนนางสาวลัดดา แต่ครั้งค่าใช้จ่ายที่ออกไปสูงมาก ซึ่งนางสาวลัดดาไม่สามารถจัดการทรัพย์สินของตนเองและไม่สามารถทำนิติกรรมต่างๆ ได้แก่ เบิกเงินบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาบ้านฟ้าปิยมรมย์ (ลำลูกกา) เพื่อนำเงินมาจ่ายค่าพาหนะขนย้ายผู้ป่วยด้วยรถพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลและค่ายาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย ประกอบกับที่ดินแปลงที่ผู้ร้องและนางสาวลัดดา ปลูกบ้านอยู่คือที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๘๘๐ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดพทุมธานี มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่เศษ มีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินร่วมกันหลายคนเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ลักษณะของที่ดินคล้ายกล้วยเดี่ยว เส้นใหญ่ คือกว้างประมาณ ๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๖๐ เมตร เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้ทุกคน มีความประสงค์จะขายที่ดิน แต่ติดว่านางสาวลัดดาเพียงคนเดียวเป็นบุคคลไร้ความสามารถ ไม่สามารถจัดการทรัพย์สินของตนเองได้ และไม่สามารถทำนิติกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ผู้ร้องเห็นว่าหากนางสาวลัดดา ทำนิติกรรมขายที่ดินไปพร้อมกับพี่น้องคนอื่นๆ ที่ดินก็จะขายได้ราคา เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ร้อง ยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพทุมธานี ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นางสาวลัดดา ตระกูลสุนทร เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ตลอดจนให้นางสาวลัดดาอยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐

/กุมภาพันธ์...

กฎหมายฉบับที่ ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี มีคำสั่งให้นางสาวลัดดาเป็นคน  
ไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของนางสาวสุวรรณี ตระกูลสุนทร ผู้ร้อง ในการยื่นคำร้องนี้  
ผู้ร้องได้รับความยินยอมจากพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนแล้ว ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาล  
ได้โปรดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้นางสาวสุวรรณี ตระกูลสุนทร ผู้ร้อง มีอำนาจทำนิติกรรมเกี่ยวกับ  
ทรัพย์สินแทนนางสาวลัดดา ตระกูลสุนทร ผู้ไร้ความสามารถ และให้ผู้ร้องมีอำนาจทำนิติกรรมขายที่ดิน  
แทนนางสาวลัดดา ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ตลอดจนให้ผู้ร้องมีสิทธิและหน้าที่  
ตามกฎหมาย

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดประสงค์  
จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำ  
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

